



Thông cáo báo chí

Deloitte công bố danh sách Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất 2024

TP. Hồ Chí Minh, 19/8/2024 – Deloitte Việt Nam công bố danh sách các Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất 2024 (Vietnam Best Managed Companies 2024). Trong năm thứ 4 được tổ chức tại Việt Nam, danh hiệu vinh danh 4 doanh nghiệp xuất sắc với những thành tích và cống hiến có ảnh hưởng tích cực đến ngành nghề và nền kinh tế.

Năm nay, Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất 2024 ghi nhận doanh nghiệp đầu tiên đạt chứng nhận Tiêu chuẩn vàng (Gold Standard) – chứng nhận dành cho doanh nghiệp góp mặt trong danh sách Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất 4 năm liên tiếp, minh chứng cho sự nhất quán trên phương diện quản lý xuất sắc. Đây cũng là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên sẽ gia nhập cộng đồng các Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất đạt chứng nhận Tiêu chuẩn vàng trong khu vực Đông Nam Á, nơi cập nhật và chia sẻ hiểu biết chuyên sâu cùng kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất, là cầu nối giữa các công ty có hoạt động hiệu quả cao khác nhằm gia tăng học hỏi và tăng trưởng trong ngành.

Bên cạnh đó, chương trình năm nay vinh danh 3 doanh nghiệp lần đầu tiên được đánh giá là Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất. Danh hiệu này là sự công nhận cho cam kết bền bỉ của họ với các thực tiễn vận hành doanh nghiệp và thành công đặc biệt.

Để được công nhận là Danh hiệu được Quản trị Tốt nhất, các ứng viên phải trải qua quá trình đánh giá khắt khe, dưới sự dẫn dắt của một hội đồng giám khảo độc lập và đa ngành. Đánh giá của các giám khảo dựa trên 4 tiêu chí của chương trình: Chiến lược kinh doanh, Văn hóa doanh nghiệp và cam kết, Năng lực cạnh tranh và Sự đổi mới, Quản trị công ty và tài chính. Khung đánh giá này được xây dựng trên chuẩn mực đánh giá của Deloitte với các công ty tư nhân hàng đầu toàn cầu xuyên suốt hơn 30 năm lịch sử của chương trình.

Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất Việt Nam 2024

	Tên doanh nghiệp	Ngành nghề/ Lĩnh vực
4 năm liên tiếp (Tiêu chuẩn Vàng)	Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và Bánh kẹo Phạm Nguyên	Chế biến thực phẩm và bánh kẹo
Nhận danh hiệu lần đầu tiên	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín	Logistics
	Công ty TNHH OnPoint	Thương mại điện tử
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thực phẩm Hoa Sen – Lotus Group	Sản xuất và phân phối thực phẩm; Hàng tiêu dùng; Nhà hàng và Bán lẻ

Ông Bùi Văn Trịnh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Doanh nghiệp tư nhân & chương trình Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất Việt Nam phát biểu: “Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân đã và đang đảm nhận vai trò không thể thay thế với thị trường, với nền kinh tế quốc gia. Với hơn 33 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, Deloitte hiểu rõ tầm quan trọng và đóng góp to lớn của khối kinh tế tư nhân. Thông qua chương trình Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất, chúng tôi muốn tôn vinh các doanh nghiệp tư nhân Việt và đồng hành cùng họ đến mục tiêu phát triển bền vững như một đối tác đáng tin cậy. Chương trình không chỉ tôn vinh và chúc mừng các thành tựu các doanh nghiệp này đã đạt được mà còn là một cầu nối các lãnh đạo doanh nghiệp, các doanh nhân cùng nhau thúc đẩy hoạt động quản trị tốt trong cộng đồng doanh nghiệp trên toàn thế giới.”

Ông CHUA How Kiat, Lãnh đạo Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất, Deloitte Đông Nam Á, cho biết: “Những doanh nghiệp nhận danh hiệu Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất được đánh giá cao nhờ việc đổi mới, kiến tạo giá trị có mục tiêu, khả năng dẫn dắt ngành nghề, cam kết phát triển bền vững, thu hút nhân tài tích cực và tư duy đặt khách hàng làm trung tâm. Chứng kiến sự thay đổi của các doanh nghiệp xuyên suốt quá trình đánh giá và trao giải, đặc biệt là với những doanh nghiệp tham gia trong những năm gần đây, chúng ta có thể thấy tiêu chuẩn thành công của doanh nghiệp tư nhân trong khu vực đã được nâng lên một cách rõ ràng.”

Các Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất được mời đến Jakarta, Indonesia để tham dự sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Doanh nhân Đông Nam Á 2024 vào ngày 5/11/2024 để chia sẻ kiến thức, giao lưu và tìm hiểu thị trường.

Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất Việt Nam gia nhập mạng lưới toàn cầu của Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất bao gồm 1.300 tổ chức đến từ 46 quốc gia thuộc châu Á – Thái Bình Dương, châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và sẽ ra mắt tại châu Phi.

Quy trình xét duyệt Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất Việt Nam mang đến cho các ứng viên cơ hội đánh giá toàn diện doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia từng lĩnh vực của Deloitte. Đánh giá này bao quát năng suất, các hoạt động quản lý và mục tiêu chiến lược. Năm nay, chương trình chào đón các thành viên mới tham gia hội đồng giám khảo độc lập: ông Nguyễn Quang Thuân, Nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT, FiinGroup và FiinRatings; bà Nguyễn Thị Minh Giang, Đồng sáng lập và Phó Tổng giám đốc, Newing.

Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất là chương trình tiêu biểu của Deloitte Private, bộ phận chuyên trách phục vụ khách hàng tư nhân ở mọi quy mô của Deloitte.

Liên hệ:

Bà Đỗ Nhị Linh Ngân

Trưởng phòng cấp cao, phòng Khách hàng và Thị trường

Email: ngando@deloitte.com

###

Về chương trình Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất

Best Managed Companies – Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất là một chương trình toàn cầu được thực hiện với mục tiêu đánh giá thành công và thành tựu trên phương diện vận hành tổ chức của các công ty tư nhân.

Chương trình cung cấp một khung đánh giá riêng biệt cho đội ngũ quản lý thử thách và đánh giá bản thân dựa trên sự so sánh với những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu trên thế giới.

Chương trình Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất được khởi động vào năm 1993 tại Canada. Đến nay, chương trình đã mở rộng đến 46 quốc gia tại châu Á – Thái Bình Dương, châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và sẽ ra mắt tại châu Phi. Song song, chương trình đã xây dựng mạng lưới với hơn 1.300 doanh nghiệp xuất sắc như một cộng đồng với các liên minh và chia sẻ hiểu biết chuyên sâu.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng tham khảo [website của Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất Việt Nam](#).

Về Deloitte

Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL” hay “Deloitte Toàn cầu”), và mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu (gọi chung là Tổ chức Deloitte).

DTTL và mỗi thành viên trực thuộc là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý, không bị ràng buộc lẫn nhau đối với các bên thứ ba. DTTL và mỗi thành viên trực thuộc chỉ chịu trách nhiệm cho hành vi

và thiếu sót của mình, chứ không phải chịu trách nhiệm lẫn nhau. DTTL không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết.

Deloitte Châu Á Thái Bình Dương là một hãng thành viên của Deloitte Toàn cầu. Các thành viên và các đơn vị trực thuộc của Deloitte Châu Á Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại hơn 100 thành phố trong khu vực, bao gồm Auckland, Bangkok, Bắc Kinh, Bengaluru, Hà Nội, Hồng Kông, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Mumbai, New Delhi, Osaka, Seoul, Thượng Hải, Singapore, Sydney, Đài Bắc và Tokyo. Tại các nước thành viên, các hoạt động kinh doanh được thực hiện độc lập bởi các pháp nhân riêng biệt.

Deloitte Việt Nam

Tại Việt Nam, dịch vụ chuyên ngành được cung cấp bởi từng pháp nhân riêng biệt, và chi nhánh của pháp nhân đó, được gọi chung là Deloitte Việt Nam.

Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng DTTL, hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con và các nhân viên của họ được xem là, trong phạm vi nội dung của tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa ra những ý kiến, tư vấn về chuyên môn cho người đọc. Tài liệu này không cấu thành ý kiến tư vấn đối với người đọc và sẽ không ảnh hưởng đến các ý kiến tư vấn khác do bất kỳ nhân viên của Tổ chức Deloitte cung cấp. Những thông tin thể hiện trong tài liệu này không áp dụng đối với các trường hợp riêng biệt của doanh nghiệp. Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định hay hành động nào có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính hoặc hoạt động kinh doanh, người đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn.

Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào (rõ ràng hay ngụ ý) được đưa ra về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin trong tài liệu này, và không một hãng thành viên nào thuộc Mạng lưới các công ty Deloitte chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do kết quả của việc người đọc sử dụng, công bố, phát tán ra bên ngoài hoặc dựa vào tài liệu này để hành động, không hành động hoặc ra bất kỳ quyết định nào.

© 2024 Deloitte Vietnam